

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến công bố đường bay thẳng giữa Hà Nội và Jakarta của Vietjet



Ngày 04/09, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thủ đô Hà Nội của Việt Nam với thủ đô Jakarta, Indonesia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đoàn lãnh đạo các bộ, cơ quan, doanh nghiệp hai nước, nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43. Hà Nội - Jakarta là đường bay thứ 4 của Vietjet khai thác giữa Việt Nam và châu Âu, Indonesia, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam - Indonesia của Vietjet lên 92 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12 này.

Lãnh đạo Vietjet tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, Brazil



Ngày 17-26/09, Dr. Nguyễn Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương cùng đoàn công tác Vietjet đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Brazil. Đoàn lãnh đạo Vietjet đã dự các sự kiện và có buổi gặp gỡ, làm việc cùng các doanh nghiệp như Boeing, Carlyle, CFM, GE Aviation trong khuôn khổ chuyến công tác. Tại New York, đoàn Vietjet đã thăm Sân giao dịch Chứng khoán NASDAQ và chứng kiến nghi thức rung chuông khai mạc. Tại Brazil, Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Tập đoàn hàng không của Việt Nam thuộc Embraer. Lãnh đạo Vietjet đã có buổi trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Embraer về việc học tập sâu rộng trong tương lai, hai bên đánh giá cao thế mạnh, cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản ấn tượng với sự phát triển của Vietjet



Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đã có buổi tiếp Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng giám đốc Đinh Việt Phương. Trao đổi cùng ông Otsuji Hidehisa, Madame Thảo khẳng định luôn coi trọng và mong muốn hợp tác với các đối tác Nhật Bản để cùng mang giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng, người dân hai nước. Madame cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đã quan tâm và hỗ trợ cho việc phát triển thị trường hàng không giữa hai nước, đặc biệt là việc mở đường bay đến các địa phương của Nhật Bản.

Đoàn Đại sứ quán Pháp thăm và làm việc tại Vietjet



Ngày 14/09, ông Pierre Martin - Phó Tham tán Kinh tế cùng đồng công tác Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Vietjet. Trao đổi cùng Giám đốc Thương mại Nguyễn Bắc Toàn, ông Pierre Martin chúc mừng những kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietjet trong thời gian qua, đặc biệt với mạng bay quốc tế được mở rộng liên tục đến Australia, Ấn Độ và khai thác hiệu quả dòng tàu bay thân rộng A330. Đại sứ quán Pháp mong muốn Vietjet tiếp tục mở rộng các hợp tác cùng Tập đoàn Airbus cũng như các doanh nghiệp Pháp trong việc phát triển đội tàu bay cũng như các chương trình dịch vụ khách hàng, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Vietjet trong thời gian tới đây.

Vietjet nhận giải thưởng danh tiếng toàn cầu World Travel Awards về dịch vụ khách hàng



Vietjet đã nhận giải thưởng "Hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng" do World Travel Awards trao tặng. Lễ trao giải diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của các lãnh đạo và chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch và lễ hội. Phó Tổng giám đốc Micheal Hickey đại diện Vietjet tham dự và nhận giải. Ông Graham Cooke, nhà sáng lập và chủ tịch World Travel Awards, cho biết: "Là hãng hàng không đang phát triển nhanh chóng, Vietjet đã tạo dựng được một vị thế khác biệt cho mình trong thị trường hàng không cạnh tranh."

Vietjet nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh hàng không Australia - Thái Bình Dương CAPA



Ngày 14-15/09, Hội nghị thượng đỉnh hàng không Australia - Thái Bình Dương CAPA 2023 được tổ chức tại Brisbane (Australia), thu hút hơn 300 đại biểu từ hơn 30 quốc gia và hơn 38 hãng hàng không quốc tế tham dự. Tại Hội nghị, Giám đốc Thương mại Jay L. Lingeswara đã trao đổi cùng các đại biểu về sự phát triển của Vietjet, các đường bay quốc tế mới đặc biệt là mạng đường bay tới các thành phố lớn nhất Australia và Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, du lịch, văn hóa trong khu vực, thế giới.

Vietjet nhận giải thưởng Discovery of the Year 2023



Nhằm ghi nhận những nỗ lực của Vietjet với các đường bay kết nối Việt Nam - Kazakhstan, Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang đại diện Vietjet nhận giải thưởng Discovery of the Year 2023 do sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev (Kazakhstan) bình chọn, trao tặng. Nhân dịp này, đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, thảo luận cùng lãnh đạo Tổng công ty Bưu chính Kazakhstan, KTG Express nhằm hướng tới việc mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Vietjet và Boeing chốt kế hoạch giao tàu bay



Nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, Vietjet và Boeing đã đạt được những thống nhất cấp cao giữa hai bên. Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng giám đốc toàn cầu của Boeing Tiến sĩ Brendan Nelson hài lòng với những thỏa thuận thương mại. Boeing và Vietjet thống nhất hợp tác xây dựng Việt Nam thành trung tâm cung cấp các dịch vụ hàng không về đào tạo huấn luyện, sửa chữa bảo dưỡng cho Việt Nam và quốc tế. Hai bên cũng phối hợp trong việc ứng dụng các công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, công nghệ hàng không, nhiên liệu xanh, giảm thiểu khí thải theo những tiêu chí hàng không bền vững. Song song là các hỗ trợ phát triển hạ tầng hàng không, nâng cao năng lực vận hành sân bay, quản lý bay. Đồng thời Boeing thúc đẩy Vietjet tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing về sản xuất tàu bay và các thiết bị hàng không.

Vietjet và Tập đoàn Carlyle ký hợp tác tài trợ tàu bay trị giá 550 triệu USD



Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Vietjet và Tập đoàn Carlyle Aviation Partners, cho biết "Công ty Carlyle Aviation Partners là đối tác chiến lược lâu dài với Vietjet. Chúng tôi hành hạnh được mạnh mẽ của Vietjet trên một thập kỷ vừa qua, đem đến cơ hội bay tiết kiệm và thuận tiện cho người dân và góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của ngành hàng không, du lịch và thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam và quốc tế."

KHAI THÁC VÀ ĐÀO TẠO

Đoàn Vietjet dự Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 do IATA tổ chức



Từ 19 - 21/9, Phó Tổng Giám đốc Tô Việt Thắng cùng đoàn công tác Vietjet đã tham dự Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 do Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) tổ chức. Hội nghị năm nay với chủ đề "Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn" tập trung thảo luận các chủ đề chuyên sâu về an toàn hàng không, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn chuyến bay như được các giới chức hàng không thế giới.

Học viện Hàng không Vietjet tham gia mạng lưới đào tạo quốc tế của IATA



Ngày 21/09, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) và Vietjet đã ký kết hợp tác chính thức và Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) trở thành đối tác đồng nghiệp và chung kiến sự phát triển mạnh mẽ của Vietjet trong một thập kỷ vừa qua, đem đến cơ hội bay tiết kiệm và thuận tiện cho người dân và góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của ngành hàng không, du lịch và thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam và quốc tế."

Hội nghị về huấn luyện dựa trên bằng chứng và năng lực đối với người lái tàu bay

Tại Hội nghị, các chuyên gia hàng đầu thế giới đã giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và triển khai huấn luyện dựa trên quy trình đang triển khai trên thế giới, qua đó nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng không tại Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Giới thiệu đường bay mới và gặp gỡ các đối tác tại Tiruchirappalli

Ngày 27/09, tại Tiruchirappalli, Vietjet đã tổ chức gặp gỡ các đối tác để giới thiệu đường bay thẳng giữa TP Hồ Chí Minh và Tiruchirappalli, bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Tiruchirappalli, thành phố nổi TP.HCM - Tiruchirappalli được Vietjet khai thác từ ngày 02/11/2023 với tần suất 03 chuyến/tuần. Với đường bay mới này sẽ tiếp tục chứng minh năng lực kết nối giữa Việt Nam và khu vực phía Nam Ấn Độ của Vietjet, qua đó tạo thêm cơ hội đi lại, giao thương cho người dân hai nước. Từ 02/11/2023, Vietjet sẽ khai thác 35 chuyến bay khứ hồi hàng tuần kết nối Việt Nam với điểm đến của Ấn Độ bao gồm New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi và Tiruchirappalli bằng đội tàu bay hiện đại.

Bay đến Adelaide, Perth ngay cùng Vietjet với vé chỉ từ 0 đồng

Đặc biệt, Vietjet dành tặng tất cả khách hàng cơ hội khám phá "Xứ sở chuột túi" xinh đẹp với giá vé ưu đãi chỉ từ 0 đồng từ 2/10 đến 10/10/2023 cho tất cả các đường bay kết nối TP. Hồ Chí Minh với Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney (Australia) cũng như các đường bay quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ nay đến 31/10/2024.

Vietjet Thái Lan kỷ niệm 7 năm thành lập với loạt sự kiện đặc biệt

Ngày 15/09, mừng sinh nhật lần thứ 7, Vietjet Thái Lan tạo bất ngờ cho hành khách trên chuyến bay VZ304 từ Bangkok đến Phuket thời tiết có khả năng mưa miễn phí, tham gia bốc thăm may mắn để nhận những món quà thú vị từ Vietjet. Nhân dịp này, Vietjet Thái Lan cũng triển khai chương trình khuyến mãi với giá vé đặc biệt chỉ từ 7 THB cho toàn bộ mạng bay nội địa Thái và quốc tế, áp dụng cho thời gian đặt vé từ 13 - 19/9/2023, với thời gian bay từ 16/10/2023 - 31/8/2024.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Madame Nguyễn Thị Phương Thảo thăm làng SOS dịp Tết Độc lập

Ngày trong kỷ niệm lễ 2/9, Chủ tịch Hội em đã dành thời gian thăm, tặng quà và vui Tết Độc lập cùng các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại Làng SOS Nhà Trang. Mừng Tết Độc lập, và chuẩn bị Tết Trung thu sắp tới, Madame đã hát tặng các em nhỏ, các mẹ, các đi bài hát Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó với giọng hát ngọt ngào, ấm áp, đầy tình cảm. Madame mong các em nhỏ sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời các mẹ các đi, nỗ lực để trở thành những người có ích cho xã hội. Lan tỏa tới các em làng SOS long trác ấn, chuyến thăm vào dịp nghỉ lễ là tấm lòng của Madame cùng cán bộ công nhân viên sắn sẻ với cộng đồng.

Cùng Vietjet "đón Trung thu - trao yêu thương"

Đón Tết Trung thu, Vietjet dành tặng các em nhỏ và khách hàng những chiếc lồng đèn Army độc đáo, dễ thương cùng bánh Trung thu trên độ cao 10.000 mét khiến cho rất nhiều du khách trong và ngoài nước hết sức ấn tượng. Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, con em CBNV cũng đã cùng tham gia bữa tiệc "phá cỗ" với nhiều hoạt động, phần quà hấp dẫn, mong muốn một mùa Trung thu thật vui, hạnh phúc đến với đại gia đình Vietjet.

Rộn ràng hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên những chuyến bay Nighter dịp 2/9

Hành khách trên các chuyến bay của Vietjet yêu hào và xúc động khi bắt gặp khi được chào đón bởi các tiếp viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng và chiêm ngưỡng màn trình diễn bộ sưu tập áo dài họa tiết cánh chim, hương tự nhiên dành cho Việt Nam. Các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được Vietjet mang tới cho khách hàng trên khắp các chuyến bay nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, ghi nhận hình ảnh Việt Nam đẹp, nhiều khách tới với bạn bè quốc tế.

Vietjet đồng hành cùng Sydney Marathon

Chung tay cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần thể thao không biên giới, Vietjet đồng hành cùng Sydney Marathon 2023 với vai trò nhà vận chuyển hàng không chính thức. Sydney Marathon được biết đến là một trong những giải chạy có cùng đường chạy đẹp nhất hành tinh, là giải marathon lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam và đặc biệt được tổ chức trên tuyến lớn nhằm gây quỹ cho các quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật.